



Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp  
**Tuần Báo Phát Triển Điện Năng**

Điện thư: [bientap.tbptdn@gmail.com](mailto:bientap.tbptdn@gmail.com) Web: [WWW.VOVINET.ORG](http://WWW.VOVINET.ORG)

*Tuần báo Điện Khí Phân Giải, dành riêng cho bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp*

Số 1543 2 tháng 2 năm 2025

*Giáp Giới*

*Giáp giới Trời cao thông đường tiến  
Cảm minh Trời Phật tự cảm hiền  
Gieo duyên tận độ cảm an yên  
Phân minh đời đạo tự thông hiền*

*Lương Sĩ Hằng*

---

**Mục Bé Tám 1998**

---

*Thưa các bạn,*

*Mục Bé Tám viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đúng đắn thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.*

*Kính bái,*

**Bé Tám**

**Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường:**

- 1) Chính mình chưa giác làm sao giác tha được ?
- 2) Không thấu triệt việc làm và bày vẽ cho người khác, hậu quả ra sao ?
- 3) Mong gặp nhiều ngày nay được gặp là sao ?
- 4) Làm người có phải chịu định luật sanh lão bệnh tử không ?
- 5) Bão bùng nguy hiểm nguyên do từ đâu ?
- 6) Bình tâm tu tiến có hữu ích gì không ?
- 7) Xuân tình là gì ?

**1) Atlantic city, 06/11/98 5 : 20 AM**

**Hỏi : Chính mình chưa giác làm sao giác tha được ?**

Đáp : Thừa chính mình chưa giác làm thầy chỉ có hại tha hơn thì có

**Kệ :**

*Khốn khổ triền miên hại bạn hiền  
Đông tu khó tiến chẳng an yên  
Thực hành rốt ráo nhưng không đạt  
Hậu quả triền miên chẳng giúp hiền*

**2) Atlantic city, 07/11/98 7 : 00 AM**

**Hỏi : Không thấu triết việc làm và bày vẽ cho người khác, hậu quả ra sao ?**

Đáp : Thừa mỗi mỗi không hiểu không làm, không nên cương ầu làm càng cuối cùng hậu quả sẽ lãnh đủ

**Kệ :**

*Đã khờ không hiểu mình ngu  
Tâm động bản khoãn lại tạo mù  
Nghiệp lực tràn đầy không tháo gỡ  
Càng tu càng hại kẻ như mù*

**3) Atlantic city, 08/11/98 2 : 05 AM**

**Hỏi : Mong gặp nhiều ngày nay được gặp là sao ?**

Đáp : Thừa tương ngộ tự nhiên và hồn nhiên là một điều may mắn của đôi bên

**Kệ :**

*Quyết tâm nuôi dưỡng phần tương ngộ  
Gặp gỡ chung vui tự gặp bờ  
Thuyết lý phân minh đường chánh đạo  
Cảm minh thiên địa sống chung hồ*

**4) Atlantic city, 09/11/98 8 : 45 AM**

**Hỏi : Làm người có phải chịu định luật sanh lão bệnh tử không ?**

Đáp : Làm người không khác gì cây ở trên rừng hoang, phải chịu định luật sanh lão bệnh tử như nhau, sống trong có có không không mà tiến hóa, cũng phải dự cuộc nhân quả như nhau. Cho nên làm người không ai muốn chết, nhưng cuối cùng cũng bắt buộc phải ly tán cuộc sống, nhiên hậu mới tiến hóa được, càng mưu mô lại càng đau thương khi lìa xác, chỉ có tu trong thực hành thì mới tự cứu được

**Kệ :**

*Nhân duyên khuyến rũ tự phân tường  
Khó khổ mới mình tự thức thương  
Đời đạo song hành trong khổ cảnh  
Thực tâm tự thực hiện yêu thương*

**5) Atlantic city, 10/11/98 3 : 00 AM**

**Hỏi : Bão bùng nguy hiểm nguyên do từ đâu ?**

Đáp : Bão bùng nguy hiểm nguyên do từ sự chuyển động mạnh của Trời Đất đã hình thành, bất chấp sự bình an hay là hư hoại của Trời Đất. Người tu cuối cùng tham ăn tham nhậu, hậu quả không khác gì sự bão bùng nguy hiểm hủy hoại tâm thân, không có lối thoát là vậy

**Kệ :**

*Thân bình chẳng có tạo bao vây  
Sám hối ăn năn có dịp may  
Sửa chữa mới tiến không động nữa  
Hằng ngày nhập định cảm vui vầy*

**6) Atlantic city, 11/11/98 4 : 10 AM**

**Hỏi : Bình tâm tu tiến có hữu ích gì không ?**

Đáp : Thừa bình tâm tu tiến mọi điều lành sẽ đến, từ vật chất cho đến tâm linh mọi bề đều tốt

**Kệ :**

*Qui hội chơn hồn trí sáng choang  
Bình tâm học hỏi tự khai màn  
Đời là quả hiện do nhân tạo  
Giữ vững niềm tin rõ nhiệm màu*

**7) Atlantic city, 12/11/98 8 : 40 AM**

**Hỏi : Xuân tình là gì ?**

Đáp : Thừa xuân tình là đứng vào tuổi hoạt động của tình đời, tự cảm thấy tràn đầy nhựa sống, ai ai cũng mong có cơ hội tự hoạt động, cần sự tự do và tự lập. Người tu thiên thì đóng cửa đời mở cửa đạo, siêng năng tu thiên và chất phát

**Kệ :**

*Thật thà chất phát tự hành xuyên  
Duyên đạo tình đời xoay chuyển tiến  
Quyết định không thành không luyến tiếc  
Thực hành tự đạt tự tâm xuyên*

---

## CÙNG ĐỌC THƠ ĐỨC THẦY

---

*Động loạn phơi bày hư thiệt giải  
Đánh đau mới thấy chuyện an bài  
Trùng tu thấu đáo tâm tình sai  
Tự nguyện chơn hành sớm sửa sai.*

*Tu theo định luật an bài  
Thanh bình là cảnh phân hai đạo đời  
Sống chung khung cảnh đất trời  
Âm dương tương hội, không rời, không ly  
Chính người chẳng chịu thực thi  
Chẳng lo tu luyện tiến vì tình thương  
Phật Trời lưu lại ánh gương  
Sáng soi nội tạng phân lường giả chơn  
Thoát tâm phàm tục qui hườn  
Điển tâm hiệp hội tùy cơn chuyển hình  
Cảnh trời vui đẹp bình minh  
Giao du êm dịu chuyển tình sửa tu  
Trăng sao cũng vậy chung khu  
Tương sanh tương chiếu diệt mù nội tâm  
Khai thông điển hóa truy tầm  
Tu cho đắc đạo khỏi lầm khỏi sai  
Ước mong các bạn vui hoài  
Chính mình là kẻ phân hai đạo đời.*

**Lương Sĩ Hằng**  
**Sài Gòn, 18-04-1970**

---

## TRÍCH BĂNG ĐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG

---

### GIẢNG TẠI PALAWAN (tiếp theo)

1983 03 05

Cho nên mọi người đều học và đều tiến, đã và đang học ngay ở trong trại này đã và đang học chứ không phải là, đã và đang tu chứ không phải là không tu: tâm tánh mình hỗn ầu, buồn bực, rồi ngày nay mình ăn năn; tuổi tác nó không cho phép nữa: 10 tuổi khác, 20 tuổi khác, 30 tuổi khác, 40 tuổi, cứ mỗi năm nó mỗi thay đổi tánh tình; rồi qua sự kích động và phản động thấy rằng, “Chính ta làm lỗi chứ chẳng có ai làm và ai sai!”. “Chính ta sai; chẳng có ai sai!” Mọi người trong trại này đều biết, “Ta là có tội, và ta là một tội hồn chưa hoàn tất luân hồi tại thế; còn bị giam hãm trong thể xác này chớ chưa giải quyết được! Chưa toàn hảo!” Nếu quý vị thật sự là toàn hảo thì quý vị đâu có bị lệ thuộc bởi cái Định Luật Sanh, Lão, Bệnh, Tử, Sanh, Trụ, Hoại, Diệt hiện tại? Cái xác quý vị đây rồi một ngày nào đó nó sẽ tiêu tan, chôn dưới đất nó sẽ tan rã! Chúng ta đi trên cát nhưng mà một ngày nào đó cát sẽ ở trên ta, chớ không phải là chúng ta cao hơn cát đâu! Đừng có cống cao ngạo mạn và tưởng ta giỏi hơn người khác, nhưng chúng ta nên làm nhỏ hơn! Nhỏ chừng nào quý vị sẽ lớn chừng nấy; mà lớn chừng nào thì sẽ nhỏ chừng nấy! Đó! Chúng ta chịu hạ mình thì chúng ta học hỏi nhiều: học nhẫn học hòa thì học nhiều. Bất cứ nơi nào chúng ta cũng có cơ hội học hỏi hết thầy: một đứa bé đối diện chúng ta, chúng ta cũng học: học cái tánh hay, cái tánh thiêng liêng, cái hồn nhiên của nó! Mà tại sao chúng ta lại động loạn? Vì chúng ta chưa thấy hạnh phúc! Đứa bé nó thấy có hạnh phúc, nó rất vinh hạnh được sống trong cái thể xác chạy, đứng, đi được, nó mừng ghê lắm; mà trước kia nó ở địa ngục nó khổ lắm, nó bị giam hãm một chỗ và không có tiến triển được; mà ngày nay nó đi đứng được thì nó cảm thấy sung sướng vô cùng, vinh hạnh vô cùng!

Thì chúng ta, tại sao chúng ta không giữ cái niềm hạnh phúc đó và để thấy tất cả những cái gì đến với ta là đều hạnh phúc hết. Vui vẻ thì chúng ta nắm được cái luật quân bình sẵn có của chính mình, thì chúng ta mới tiến được. Còn nếu mà chúng ta không giữ được cái luật quân bình của chính chúng ta thì chúng ta tự hủy mà thôi! Cho nên nhiều người đã ra đến đây, khổ cực, gia đình đóng góp bao nhiêu lượng, bao nhiêu chỉ vàng, đau khổ dành dụm để đưa con ra; nhưng nó buồn bực nó gây lộn này kia, kia nọ, nó tự tử nó chết! Hỏi, ở nhà cha mẹ nghĩ thế nào, người mẹ hiền của chúng ta thế nào, và đại nguyện của chúng ta ở đâu? Ta hứa với người mẹ hiền của chúng ta khi mà xa mẹ rồi thì thấy mẹ nói thế nào? Muốn, muốn con làm sao biết xây dựng, biết yêu quê hương, biết yêu dân tộc, biết yêu đất nước, biết yêu Con và bảo trọng thể xác của Con! Người mẹ hiền đau khổ vô cùng, luôn luôn theo dõi bên chúng ta. Chúng ta xa mẹ hiền và đại nguyện của chúng ta chưa thực hiện được! Rất xấu hổ! Cho nên chúng ta phải trở về thanh tịnh; thanh tịnh nhiều chừng nào mới cứu ta được! Càng thanh tịnh thì càng sáng suốt; càng động loạn thì càng tự đi tới chỗ hủy diệt tâm thức, mà thôi.

Cho nên, cái trách nhiệm của chính chúng ta là phải trở về với thanh tịnh và sáng suốt; và cái vốn cuối cùng của người Việt Nam hiện tại là phải trở về, cố gắng trở về với sự thanh tịnh và sáng suốt!

Nếu thiếu thanh tịnh và sự sáng suốt là tự gạt mình mà thôi! Thấy ngoại cảnh bày đủ thứ, rồi chúng ta nghe lời thì chúng ta tự hủy mà thôi! Đừng có nói chuyện lớn, chuyện nhỏ nhứt là điều thuốc của quý vị hút hàng ngày đó, mà nó có thể phỉnh quý vị, mười mấy năm, hai chục năm quý vị mới dứt khoát nó được! Nhiều vị đã hút thuốc và muốn từ bỏ nó, cũng bỏ không được; thấy nó làm hại cơ thể thiệt, kích thích thần kinh; mà muốn bỏ nó, không được, vì tập quán! Cho nên chúng ta phải dứt khoát hy sinh tánh hư tật xấu chúng ta mới có sự sáng suốt. (còn tiếp)

---

### **Đề tài suy gẫm**

---

#### **Ấn tam muội**

*Bạn đạo: Thưa đức Thầy, lúc sáng dùng điểm tâm thì có một số bạn đạo như con và một vài người nữa, được ngồi gần bên Thầy, và có hỏi Thầy về luồng điện của Đức Quan Thế Âm, và ý nghĩa của Ấn Tam Muội. Thì chỉ có một số người nhỏ được thấy, được nghe, hoặc được quay phim video. Con xin phép chiều nay, mạo muội xin phép Đức Thầy có thể giảng lại cho chúng con lúc phần buổi sáng dùng điểm tâm Thầy đã nói với chúng con ?*

**Đức Thầy:** Nói “Ấn Tam Muội,” là Tinh, Khí, Thần hợp nhứt. Cho nên, khi mà thiền đầy đủ, mà độc lòng tu học, thì luồng điện cái người mà không bắt Ấn, rồi cuộc rồi họ cũng phải bắt Ấn thì cái điện nó mới tròn, mới chuyển chạy; hào quang nó chuyển chạy, hội tụ trong óc, thì đây nó phải tròn; thì nó phải bắt cái Ấn như thế này... cũng như Quan Thế Âm. Đây là Tinh, Khí, Thần hợp nhứt; co lười, răng kè răng. Đó; đây là một cái Pháp lực mà, khi mà chúng ta xuất hồn ra, gặp ma, quỷ phá quấy đánh đập, cuối cùng phải nhờ Pháp Lực này mà giải thoát.

Cho nên, cái niệm Phật này sẽ tự động, tới lúc xuất ra, thì tự động nó sẽ bắt Ấn y như vậy.

Còn người đời mà chỉ họ bắt Ấn như vậy, đó, họ làm cái Ấn này để họ hù con ma! Té ra, họ tu thiện, mà trở nên ác; họ nói, “Tao biết bắt cái Ấn Quan Âm!” Mà gặp ai mà nói ma, nó bắt cái Ấn Quan Âm, nó là trở nên ác; không phải người thiện! Tự nhiên, nó đủ cân lượng thì nó sẽ làm được những cái ấn như thế này. Đây là tự nhiên. Còn nếu mà bày cái ấn cho nó, là nó chỉ làm cái ấn để nó hù con ma; nó là người ác. Cho nên, ở đây, Vô Vi không có học bùa! Chỉ cho một cái bùa gì ra, rồi con ma, trăn ma, hay là hại quý, nó đi trăn ma, hại quý, liền à! Nó bảnh mà; nó vẽ cái bùa để trăn ma, hại quý; nó trở nên một người ác; cái tâm của nó ác, cái tâm nó không có thiện. Mà tự động nó tu tới trình

độ đó, tới đó là cái duyên nó tròn, cái duyên nó tròn, thì nó làm việc như vậy đó thôi : từ bi ; tinh, khí, thần hợp nhứt ; thì tâm từ bi nó mới phát triển được.

Cho nên, cái dục là cái ác ; dục nhiều chừng nào, thì cái tâm nghĩ ác, ích kỷ, ác, làm lợi cho chính mình, không biết người khác ; là tâm dục trở nên ác ! Không phải thiện đâu.

*ĐHVV Kỳ 11 : Du Hành Tự Thức - 24/7/92*

---

---

### **LỊCH TRÌNH ĐẠI HỘI VÀ CÁC KHÓA SỐNG CHUNG NĂM 2025**

---

---

	<b>Địa điểm</b>	<b>Thời gian</b>
<b>Khóa Sống Chung NIỆM PHẬT</b>	Thiền viện Nhẫn Hòa	9/5/2025 -16/5/2025
<b>Khóa Sống Chung HỘI TỤ NHÂN HIỀN</b>	Huntington Beach CA	16/6/2025 – 20/6/2025
<b>Trại Hè Vô Vi</b>	Thiền viện Nhẫn Hòa	3/7/2025 -7/7/ 2025
<b>Đại hội Vô Vi 2025 DUYÊN LÀNH TẬN ĐỘ</b>	Thiền viện Hai Không	22/9/2025 /26/9/2025
<b>Khóa Sống Chung QUY HỘI TÌNH NGƯỜI</b>	105 Wright Road Mareeba QLD 4880 Australia	23/9/2025 - 29//2025
<b>Lễ Tưởng Niệm Đức Thầy</b>	Thiền viện Nhẫn Hòa	25/9/2025 - 28 /9/2025
<b>Khóa Sống Chung TÌNH TRỜI SIÊU DIỆU</b>	Hawaii	01/11/2025 -8/11/2025.



THƯ TỪ LAI VÃNG



AMBASSADOR CITY JOMTIEN  
AMTEL GROUP OF HOTELS

TL -  
11-01-97  
M

- Cher Père,

Je voudrais vous demander de bien si vous pourriez me faire un poème, ~~sur~~ en rapport avec mon nom spirituel que vous m'avez donné; afin que cela puisse jour après jour m'aider à progresser et à me libérer. Merci Père pour tout l'Amour que vous me témoignez sans cesse. Votre enfant que vous avez baptisé "Parfum Céleste". Tous mes bons vœux de santé, de bonheur, de félicité. Avec toute ma tendresse pour vous.

Père,  
si mon âme, est l'âme d'une  
Boddhisatva, quel est mon nom. Merci.

(31)

M. P.



Manila le 11 janvier 1997

M P M ,

J'ai bien reçu ta lettre et ai su que tu voudrais demander un poème par rapport à ton nom. Sur terre le nom donné n'est pas vrai, seule la pratique est vraie. Si tu acceptes de pratiquer, dans l'avenir tu pourras présenter au Bouddha la fleur de la vertu :  
Accepte de te corriger tu auras un joli nom.

Dieu certifie notre coeur : La légèreté

Retourne vers le Bouddha pour pratiquer, sur terre tout est faux, l'anonymat est ton vrai nom.

Le nom donné n'est pas vrai, notre chemin c'est de pratiquer la méditation, nous corriger à chaque pas pour progresser.

La maladie, l'action et la ré action, tout c'est pour t'aider à progresser. Te retourner vers la sérénité, l'âme sera lucide. Quand la lumière brillera et sera le maître alors le corps recevra la paix et accepteras la résignation pour progresser et saura que la vie est temporaire. Tout revient au Vide, il n'y a rien de vrai, tu dois t'efforcer de pratiquer.

Tu demandes un poème par rapport à ton nom pourquoi faire?

Le poème c'est l'équilibre mais si tu pratiques et acquiers la sérénité là c'est le poème. Ton âme ne diffère guère d'un beau tableau à l'admiration du monde entier, mais en vérité tu dois progresser jusqu'à la Gloire, l'âme est vraie, le corps est éphémère.

Jour et nuit pense à pratiquer Vo Vi pour éliminer l'impur et recevoir le pur et la sérénité. Continue à garder la foi comme cela, la foi en ta capacité à pratiquer alors tu auras dans l'avenir en parlant de l'âme la Gloire.

(32)

Souhait de joie et de progrès.

Luong Si Hång.

---

## Báo cáo về quỹ cứu khổ ban vui của Đức Thầy và Bạn đạo Vô Vi

---

Tiếp theo báo cáo ngày 27 tháng 1 2025 chúng tôi đã nhận từ quý` bạn đạo cho quỹ cứu khổ ban vui cho đến 2 tháng 2 2025 như sau:

Người gửi	US\$	CAD or currency
Nhu Tran (Ca)	1,000	
An Danh (vn)	200	
Tho & Loan Nguyen (Tx)	1,500	
Hong Vo (Co)	100	
An Danh 1(Mtl)		650
Nguyen Phu Son (Tx)	300	
Vo Nhan Thanh (Tx)	200	
Julie Quach(Tx)	100	
Gia dinh Quang Tran (FI)	6,000	
Michael Sutherland (FI)	300	
Lu Thi Doan Tuu(MD)	2,000	
Tran Ngoc Dung & Hong Hoa(CA)	2,000	
Hong Tam (Ca)	600	
Nguyen Cuong Dien & Nhung (Australia)		500
Lam Thi Le (Mtl)		300

Chúng tôi xin đăng bố tức như trên vì bưu điện Canada đình công nên thư từ chậm trễ nay đã gần bình thường lại

**Xin lưu ý Check xin đề**

**VoVi Association of Canada**

**2590 Allard St**

**Montreal Qc H4E 2L4 Canada**

Mọi sự sơ sót hay thắc mắc về quỹ này xin liên lạc người trách nhiệm ký tên dưới đây

Xin thành thật cảm ơn quý bạn đạo

Phan Cao Thăng  
Email:aphancao@videotron.ca

---

## Thông báo video & Audio Tuần Lễ 05, 02-02-2025

---

1. Ban video xin được giới thiệu tới Quý Vị băng chung thiên tuần này:  
Chon Kinh 5,6

<https://youtu.be/2ZrSmvJlaQg?si=PDvESztMIyRnVh9Q>

Để có thể nghe trọn vẹn Lời Đức Thầy giảng mà không bị quảng cáo nhảy vô thì Quý Vị nhấn Pause rồi nhấn vô đường link màu xanh sau chữ voviaudio.

2. Ban video xin được giới thiệu tới Quý Vị video tuần này:

Xin giới thiệu tới Quý Vị YouTube mới của Quý Cứu Khổ Ban Vui (CKBV) với rất nhiều video ngắn như là tường trình tới Quý Vị Ân Nhân như sau: Xây nhà tình thương, Tặng xe lăn, Tặng giếng nước ngọt, Giúp người nghèo không tiền trị bệnh, Tặng học bổng, v.v..

Nhân đây cũng xin Quý Vị Subscribe và khi coi cho một Like để có thể truyền tải tới nhiều người được coi. Xin cảm ơn Ban CKBV

<https://www.youtube.com/@tphan7282/playlists>

01-2025 Tết của các em không nơi đi về tại Mái Ấm Thiên Ân

<https://youtu.be/V9Y4N8Ui3Gs?si=durXzVGpnLj4XFR0>

01-2025 Tiếp tục phát gạo và quà cho cụ già neo đơn bệnh tật và các trẻ mồ côi ở Lâm Đồng

<https://youtu.be/Ess4sCstJ5w?si=ulHRpaCSqVq7S7ue>

01-2025 Chút quà Tết cho người già người khuyết tật và 4 em mồ côi ở Hà Tĩnh

<https://youtu.be/NYZab00OQjU?si=Cxa4NL0rVpyGTBs->

01-2025 Chút quà ngày cuối năm cho người già neo đơn

[https://youtu.be/Zi38wxk1icQ?si=xmSzbaxW\\_Q4O1ipR](https://youtu.be/Zi38wxk1icQ?si=xmSzbaxW_Q4O1ipR)

01-2025 Chút niềm vui Tết tại Mái Ấm Thiên Ân Pleiku

<https://youtu.be/H3wqRH1LB9w?si=28ChV3NMbJZS1Mcj>

01-2025 Phát bánh chung cho dân làng nghèo ăn Tết ở Kontum

<https://youtu.be/6E8MXxbC5Z4?si=tftkf9SjBBf4UoYP>

MỤC BÉ TÁM bàn bạc cùng các bạn khắp Năm Châu – Mục Bé Tám Cuốn 51 câu 1400 tới 1529 - Tháng 4 năm 1994 Chúng tôi có để Timestamp để Quý Vị có thể tìm lại những câu nhập tâm mà muốn coi lại nhiều lần. Xin nhấn vô chữ ...more sẽ ra.

<https://youtu.be/0Yy-3hgnQLw?si=y0P3GHo8Lfm0fV-l>

Tuần Báo Phát Triển Điện Năng số 1543 - Chính mình chưa giác làm sao giác tha được

<https://youtu.be/5KsomNsxM8c?si=ubQiG9t7xR9fnOW2>

Độc Thơ Đức Thầy cuốn 44 Sài Gòn, 13-06-1970 - Tham sân uất hận khó tu hành  
<https://youtu.be/TVpWKTzpi7Q?si=4iNeC1cHjKMTVamu>

Sum Hop Vui Xuân 1989 tại Paris - Chúng ta muốn làm sao để sớm giải thoát  
<https://youtu.be/O11bvsIvKLE?si=UjurCnBoC1Q5wjyG>

Đức Thầy giảng tại San Diego Tết Tân Mùi năm 1991  
<https://youtu.be/0kLTvkGzGe4?si=8gXKrWDDsizNzRJI>

Chúc Mừng Năm Mới  
<https://youtube.com/shorts/TCAUpm0Sfo?si=zmaloN5JwJgrGeUd>

Ban video kính mời

---

## LỜI THẦY GIẢNG

---

*CHÚ THÍCH.*

*Trong thời gian quan, có một số Bạn đạo vẫn còn tranh cãi về pp SOI HỒN. Có người CÒN DỪNG TAY, có NGƯỜI KHÔNG DỪNG TAY nữa. AI ĐÚNG?, AI SAI?*

*Sau đây là một số Trích đoạn V/Đ do Đức Thầy giảng về SOI HỒN, để các Bạn Đạo nghiên cứu thêm .*

**Đoạn thứ 1:**

**HỌC ĐẠO VỚI ĐỨC VĨ KIÊN - ALOHA - OREGON (12/06/85)**

**ĐỨC THẬT THÍCH CA SOI HỒN BẰNG Ý CHÍ**

**Bạn đạo:** Dạ thưa, tại sao lại... về Phật thiên thì là không có dạy cái Soi Hồn? Dạ thưa, cái đó là tại vì cái bí truyền họ mất hay là tại vì là không có?

**Đức Thầy:** Không phải. **Cái Soi Hồn có, trước kia Đức Phật có. Đức Phật đã tắt hết lỗ tai, đóng con mắt thế gian, bịt cái miệng thế gian, Ngài mới đi ra rừng tu, đó là cái Soi Hồn.** Mà bây giờ chúng ta sống trong gia đình này mà chúng ta hông mượn cái Soi Hồn mà để gia tăng cái chấn động lực của bộ đầu, để cho nó nhanh hơn, cái chấn động lực nó nhanh hơn, và nó nghe cái gì nó cũng không có chấp nữa. Vì chúng ta ở gia đình, nghe cái gì mà trái tai là chúng ta cãi rồi - kệt! Nó bị cuống cuống ở trong cái sự đó.

**Còn Đức Phật, Ngài đã thức tâm và Ngài đóng hết rồi, trước khi Ngài rời cung điện Ngài đi ra rừng ngồi tu. Mà nếu Ngài còn mở lỗ tai, mở con mắt thì những sự động loạn ở trong rừng nó làm Ngài không có thành đạo, tu không được đâu.**

**Mình thấy lịch sử, Ngài đã khắc phục bằng một cách Soi Hồn bằng ý chí, còn cao hơn cái Soi Hồn đây.**

Nhưng mà bây giờ chúng ta đang sống cảnh đời, bây giờ kêu bỏ đời ra rùng như ông Thích Ca, đâu có được. Thì chúng ta phải mượn cái pháp. Bề Trên chuyển cho có cái pháp, dùng cái tay bịt... Cho nên anh bịt, ban đầu ồ ồ, ồ ồ... hay cãi, hay nghe một chút... bất mãn là chịu không được. Rồi anh bịt lần lần, lần lần, khi mà lỗ tai hết ồ ồ rồi, ai nói gì anh chỉ biết cười thôi, vì anh thấy đối phương đang bệnh, không lẽ anh rước cái bệnh của đối phương sao?

Cái bệnh cãi là cái bệnh **gan** (*nghe không rõ*), cái bệnh có thể rối loạn thần kinh, thì không có lý anh rước cái bệnh vô thân của anh đâu, thì tự nhiên anh cười mà thôi, để cho nó qua. Vì người đó cái lỗ tai còn ồn khi bịt. Thử lấy cái tay bịt vô lỗ tai, nghe ồ ồ... Mà tu thiền pháp đằng này một thời gian hết nghe ồ, bịt lỗ tai mà nghe người ta nói chuyện rõ ràng, là cái tâm nó giàu lòng tha thứ và sáng suốt, thanh tịnh. Vì đó người ta mới áp dụng cái pháp này. Chứ những người tu cái pháp này đâu phải người ngu, khôn lăm. Nó biết kiếm tiền mà, nó biết xài đồ ngon mà, nó biết ăn món ngon mà, nhưng mà nó nhờ cái pháp này nó thấy nó thanh tịnh, và nó thấy cái tinh thần nó không có đi xuống và chỉ có đi lên, mở trí, thành ra nó mới áp dụng.

Mà áp dụng một thời gian nào mà, sau này anh bịt rồi, rồi sau này anh bịt thì cũng vậy, không bịt cũng vậy, thì đâu cần nữa, lúc đó không cần nữa. Lúc đó là nó đi tới chỗ này, niệm Phật ở chỗ này, không xài cái niệm phàm mà xài chỗ này (*đỉnh đầu*). Dùng ý niệm, thì bộ đầu nó sáng. Nó phải đi từ giai đoạn một.

Mà cái ban đầu, cái pháp Soi Hồn này hay lăm, giúp rất nhiều người tỉnh táo. Chứ bên trong kia, trong Phật Giáo thì người ta tu không có Soi Hồn, người ta chỉ ngồi thiền thôi, hay là hít thở. Thì họ với điều kiện là phải ăn chay trường, phải tụng kinh lâu, mấy năm mới được ngồi thiền, mà anh phải ăn chay trường; trong nhiều thử thách, và không có được dao động với tình đời nữa. Nếu còn dao động với tình đời thì không có thiền được. Chớ họ có nhiều cái điều kiện của họ... mới ngồi được. Còn khi không mà bắt chước ngồi như vậy là loạn, tẩu hỏa nhập ma.

Cho nên cái pháp ở đằng này: mở bộ đầu trước. Soi Hồn là gia tăng chấn động lực, rồi làm Pháp Luân cho nó thông cái Đốc Mạch, ở đằng sau cái luồng hỏa hầu có đi lên, nó có chỗ thoát, không bị tẩu hỏa nhập ma. Còn cái đằng kia, nó lên nó không có thoát, thì nó thấy “Ôi, tùm lum...” Nó thấy nó là ông gì, ông gì... nó xung lên. Nó thấy rõ ràng, nó xung lên... Nhưng mà cái cảnh đó là ảo cảnh. Còn đằng này, không. Cái đằng này về khoa học thực chất, phải mở ở đó nó mới khai được.

Thì lúc bé, chúng ta nằm ở trên giường, không có ai tiếp xúc với chúng ta thì chúng ta thấy rằng, nó mở miệng cười với người này, người kia, người nọ. Đứa bé nằm ở giường nó nói như có ai tiếp xúc với nó vậy, nó ra vô cũng dễ dãi. Cái đầu nó mềm, mở được. Mở ác nó mềm.

Còn chúng ta bị cứng rồi, cái chấn động lực xa xưa nó càng ngày càng trì trệ và nặng trước, thì chúng ta phải tập trung cho nó giải cái khối trước trên bộ đầu, và nó quy trở về như cũ, thì lúc đó nhắm con mắt thấy nhẹ rồi, thấy cảnh, họ vui.

## **Đoạn thứ 2:**

***VẤN ĐÁP TẠI NHÀ THỜ STANTON - 1985 - Cuốn 2***

## **SỬA PHÁP**

**Có nhiều người làm bậy, làm sai, tôi chỉ một đường nó làm một ngã. Cho nên có giấy trắng mực đen, cứ coi theo đó. Kêu 5 phút mà nó ngồi Soi Hồn 3 tiếng. Nó làm hư hại thôi.**

Người ta làm bao nhiêu, nó làm bấy nhiêu thì nó được. Bởi vì người đi trước đã dọn đường cho mình hưởng, mình đem mình sửa là nó trật đường rồi.

**Cho nên tôi nhắc đi nhắc lại cả triệu lần: ĐỪNG CÓ SỬA! Đây là những người đau khổ đã tìm ra được cho mình hưởng, phải giữ y như vậy mà làm.**

- “Cứ Soi Hồn, Chiêu Minh, làm vậy mà đắc đạo hả?”

Trong cái tánh phàm mình động loạn, ghen ghét, mình chưa sửa, mình nhờ hai cái đó nó sửa. Mà phải trong vòng 6 tháng coi thử mình có nhẫn tánh không? Mình không có nhẫn tánh, mình làm triền miên rồi rốt cục làm lại, còn mất công nữa. Phải bỏ gấp hai lần không? Sáu tháng, thay vì 6 tháng mà nó làm một năm mấy, hai năm chưa xong.

**Tu đừng có nôn, dục tốc bất đạt. Trình tự đi tới mới giải quyết được.**

Cho nên nhiều người nôn nóng, nhiều khi tôi nói một câu, nó dịch một nghĩa, dịch sai hết, rồi đồn bậy, làm bạn đạo khủng hoảng. Cái đó không được!

Cho nên bây giờ có in sách rồi, giấy trắng mực đen, phải coi theo đó mà hành, rồi tự mình cảm thấy mình đã mở trí, thanh tịnh ở chỗ nào, mình mới phát đại nguyện đìu dắt người khác. Chứ đừng có, đừng có tạo cái chuyện sáng suốt u ơ của mình mà sửa đổi cái pháp là hư.

Tôi nói nhiều lần nhưng mà những người làm sai đó sau này họ cũng phải trở lại, và họ là người trách nhiệm.

**Đoạn thứ 3:**

***VẤN ĐÁP TẠI NHÀ THỜ STANTON - 1985 - Cuốn 2***

**Bạn đạo:** ... Thì thưa Thầy, cái phần Chủ Nhân Ông lên ngồi với cái trạng thái đông đặc ở trên đỉnh đầu có phải là phần chân chính hay không? Hay là cái phần mà Chủ Nhân Ông tu đến phần sáng suốt, rồi kêu gọi cái phần hồn ở đâu đó?

Và theo quan niệm của con, cái phần hồn, hay cái phần điện quang ở đâu đó xuống, chỉ là một hình thức làm cho phai lạt đi cái Chủ Nhân Ông chính ở dưới này. Xin Thầy giải thích cho con về cái phần đó!

**Đức Thầy:** Tu về Vô Vi là lập lại trật tự ngay trong cơ tạng và khối óc của chính hành giả, nhiên hậu mới xuất phần thanh điện sẵn có của chính mình và tiến về trình độ cao hơn, thanh nhẹ hơn, nó tương ứng được những phần sáng suốt, chứ không phải có quyền kéo một cái phần hồn nào xuống. Cái đó là sai, không đúng.

Tu là mình phải giải tỏa, khứ trước lưu thanh, và lưu cái phần thanh đi lên, xuất ra, trở về.



Tại sao? Ở ngay Sơn Đỉnh, là phân hồn tham thiền ở nơi Sơn Đỉnh, rõ ràng lúc ra đi và lúc trở về ở chỗ đó. Còn ban đầu thì nhập vào tâm, nó khác.

**Rồi sau này nhẹ rồi mới trở về Sơn Đỉnh tham thiền, lúc đó không dùng Soi Hồn bằng tay... mà dùng Ý... Nói:**

**Nam Mô: là Soi Hồn**

**A Di: là Pháp Luân**

**Đà Phạt: là Thiền Định**

Lúc đó nó khác rồi, trình độ khác. Đi được, về được, chớ không phải “đông đặc” ở chỗ đó, không phải. Cái đó là bắt đầu ê thôi, rồi sẽ giải cái trược đó ra, rồi mới xuất cái phân thanh điển của chính mình, mới học hỏi ở Cõi Trên, đi, về rõ rệt. Mà tự mình kiểm chứng: Nhẹ nhàng!

**Thì lúc đó nhiều người đã ngủ ngồi và được đi như vậy, rồi sau này ngủ nằm cũng đi được, mà mở mắt cũng đi được.** Có nơi trú ngụ ở Bên Trên, mà muốn trở về thì thấp nhất cũng là ở Sơn Đỉnh là cùng, chứ không có nhập ở bên trong; nhập bên trong nó bực bội, không chịu được.

Cho nên ở nơi Sơn Đỉnh mà tham thiền trong lúc cần thiết để hóa độ chúng sanh mà thôi. Thành ra cái của anh nói đó, nó không có trùng theo Vô Vi, mà phải thực hành để giải tỏa cái phân của Vô Vi: khứ trược lưu thanh cái đã. Rồi từ đó, mình thanh hòa thanh, mới học... rồi nó trụ Thánh Thai, rồi đi, về rõ rệt.

Hồ Huệ sưu tầm



**Xuân sang kính chúc quý bạn hiền  
Một năm tu tiến tâm thân yên  
Sức khỏe tràn đầy vui thanh tịnh  
Bình an thanh nhẹ cảnh trời tiên**

**Tuần báo Phát triển Điện Năng**